

บทความ

เรื่อง รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยจัดภัยแล้ง

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ..... ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง ทุกท่านที่ติดตามรับฟัง ข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ) ผ่านพ้นไปแล้วนะ (ครับ/ค่ะ) กับช่วงเวลาแห่งความสุขที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนรอบครัวได้ใช้โอกาสในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดยาวถึง ๕ วัน เดินทางกลับภูมิลำเนา ได้รวมญาติมิตร รวมครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอบอุ่นของคนในครอบครัวร่วมกัน (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ขณะที่รัฐบาล ภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อดูแลในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมถึงการจราจรในช่วงวันหยุดยาวมาอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบันคือปัญหาภัยแล้ง ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพราะปัญหาภัยแล้งถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิกฤติการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งหมายถึงน้ำกินน้ำใช้นั่นเอง นำมาสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างกว้างขวาง แต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามหาทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผ่านพ้นไป โดยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายส่วนราชการ และองค์กรเอกชน จัดทำโครงการ “ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ” สนับสนุนจุดจ่ายน้ำทั่วประเทศ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนตลอดฤดูแล้งนี้ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้มอบให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนดเป็นมาตรการระยะสั้น และมาตรการระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่แล้งซ้ำซาก ซึ่ง**มาตรการระยะสั้น** คือ จัดตั้งศูนย์อำนวยการน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำปี ๒๕๖๐ โดยให้ความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค รวมถึงการเกษตรตามสถานการณ์ที่เกิด ซึ่งที่ผ่านมาได้ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศทั้งหมด ๑๐๓ แห่ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้หน่วยงานต่างๆ นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ขาดน้ำ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำไปแล้ว ๓,๘๘๘ แห่งทั่วประเทศ บริการประชาชนได้กว่า ๓๖๘,๐๐๐ ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๘๙,๓๐๐ ไร่ และใช้สำหรับแก้ไขปัญหามอกควันที่เกิดจากไฟป่าอีกด้วย รวมถึงได้ช่วยเหลือและจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสะอาดให้โรงพยาบาล ส่วน**มาตรการระยะยาว** คือ เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทั่วประเทศตามแผน ๒๐ ปี ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๔๐,๖๐๙ โครงการ เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำบาดาลใช้การได้ ๕,๗๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ภายในในปี ๒๕๗๕ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) อีกทั้งรัฐบาลได้สนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน ๖๘๘ แห่ง แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ โดย **รูปแบบแรก** คือ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนและบุคลากร ๓๐๐ รายขึ้นไป และ**รูปแบบที่สอง** คือ ๑๐๐ รายขึ้นไป โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน ๑ บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ทำให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงประชาชนใกล้เคียงจะมีน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์ ๖๑,๖๐๐ครัวเรือน ปัจจุบันผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน ๔๓๘ แห่ง รวมถึงการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งจำนวน ๑,๗๐๐ แห่ง และโครงการระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน ๕๗๒ แห่ง โดยเป็นการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลให้มีศักยภาพผลิตน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน รวมถึงต้องการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งพร้อมจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการ ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย พัฒนบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่พร้อมปรับเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์โบซึ่งใช้เครื่องยนต์กำลังต้นในการสูบน้ำ เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม รวมทั้งก่อสร้างระบบกระจายน้ำไปยังบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตร ด้วยระบบกระจายน้ำบาดาลแบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างยั่งยืน ขจัดปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในพื้นที่ พร้อมทั้งยังเพิ่มพูนรายได้ ลดการย้ายถิ่นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอีกด้วยนะ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นอกจากนี้รัฐบาลได้น้อมนำพระกระแสรับสั่งใส่เกล้าใส่กระหม่อม ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นอย่างมาก จึงมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้บูรณาการกับทุกส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้แก่ กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้า และบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. เพื่อร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค โดยผนึกกำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการขนส่งน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายลง (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากผลการดำเนินโครงการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคมที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนำรถแจกจ่ายน้ำ จำนวน ๙๑๑ คัน รวมน้ำทั้งหมดประมาณ ๙๐ ล้านลิตร ซึ่งนอกจากช่วยในการบริโภคและอุปโภคให้แก่พี่น้องประชาชนแล้ว ยังใช้ในการแก้ไขปัญหามอดควันและไฟป่าในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งในส่วนของกองทัพบกโดยการนำของพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทั่วทั้งที่ เพราะว่าในปัจจุบันอยู่ในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนจัด บางวันมีอุณหภูมิสูงถึง ๔๐ องศา หรือมากกว่านั้น ทำให้แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามชุมชนแห้งขอดเป็นเหตุทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชนบทนั้นขาดแคลนน้ำในการใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค ถึงแม้จะมีแหล่งน้ำอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน ด้วยเหตุนี้ผู้บัญชาการทหารบก

จึงมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนคนไทย จึงมีนโยบายเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ขึ้น ล่าสุดผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคแต่ละภาค เร่งดำเนินการจัดยานพาหนะรถบรรทุกน้ำเข้าให้การช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วทั้งหมด ๑๖ จังหวัด มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น ๑,๕๗๓,๐๐๐ ลิตร โดยแบ่งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ ๑ มีพื้นที่ที่แจกจ่ายน้ำทั้งหมด ๘ จังหวัด จำนวนน้ำ ๗๖๕,๐๐๐ ลิตร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ ๒ มีพื้นที่ที่แจกจ่ายน้ำทั้งหมด ๔ จังหวัด จำนวนน้ำ ๔๕๔,๐๐๐ ลิตร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่ ๓ มีพื้นที่ที่แจกจ่ายน้ำทั้งหมด ๓ จังหวัด จำนวนน้ำ ๒๘๘,๐๐๐ ลิตร และ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมีพื้นที่ที่แจกจ่ายน้ำทั้งหมด ๑ จังหวัด จำนวนประมาณน้ำ ๖๖,๐๐๐ ลิตร (ศรีบ/คะ)

ท่านผู้ฟัง (ศรีบ/คะ) จะเห็นได้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนมิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดในเรื่องการรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้น รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงได้บูรณาการปฏิบัติงานกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมาเป็นเวลานานจนถึงทุกวันนี้ จนสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้ำในปัจจุบันได้ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงทำให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่ารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะนำพาคนไทยทั้งประเทศผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ได้อย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างไรทุกคนต้องมีวินัยและช่วยกันประหยัดน้ำ และขอให้พี่น้องประชาชนจงอย่าวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกตกใจเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำจนเกินไป เพราะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างรอบครอบและมีระบบ มีการนำข้อมูลการจัดการน้ำในอดีตมาเป็นตัวตั้งเพื่อกำหนดสมมุติฐาน และได้นำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาปฏิบัติ รวมไปถึงการร่วมมือจากทุกภาคส่วนและการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี แต่ทุกคนต้องช่วยกันและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ สุดท้ายนี้ขอให้เราระลึกเสมอว่า “ปัญหาทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ ถ้าคนไทยร่วมมือกัน” สวัสดิ์ (ศรีบ/คะ)
